

สิทธิพร เงินในเมือง (เลขที่ 004858)  
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028  
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## TTB - กล้า ในจังหวะที่(...?) กลัว

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในลี้จั่วหัว...

เป็นเรื่องที่เรา ท่านๆ เคยเจอเคยได้ยิน วาตะกรรม ในวงการหุ้นกันมาหลายๆ แบบ ซึ่งจริงๆ จะว่าไปแล้ว คำกล่าวหรือวลีเหล่านั้น ที่บอกว่าเป็นวาตะกรรม ก็อ่านมาจากพฤติกรรมกรรมการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหุ้นนั้นแหละครับ... จะเรียกว่าเป็นจิตวิทยาของตลาด ก็ไม่ผิดนะ แต่ปัญหา มันจะยากตรงที่ เราจะอ่านจิตวิทยาได้อย่างไร หรือ อ่านพฤติกรรมของหุ้น หรือของตลาดได้อย่างไร แล้วจะแปลความหมาย ได้ทางไหนออกมา แล้วจะเป็นไปตามที่แปลความหมาย หรือ คาดพฤติกรรมนั้นๆ ได้ถูกต้องมากน้อยแค่ไหน... ซึ่งทั้งหมดนี้ ถ้าใครทำได้นะ น่าจะเรียกว่าเซียนตัวจริงของตลาดหุ้นเลยแหละ นอกจากรู้ปัจจัยพื้นฐาน รู้ปัจจัยทางเทคนิค แล้วยังจะรู้จิตวิทยาหรืออ่าน พฤติกรรมของหุ้นของตลาดได้ด้วย จะเล่นหุ้นตัวไหน จะลงทุนอะไร ก็น่าจะไม่แพ้เลยแหละนะ หรือ ถ้าจะแพ้ แต่แค่บาดเจ็บเล็กๆ แค่อายชวนจริงๆ การอ่านพฤติกรรมของหุ้นหรือของตลาด ถ้าจะเอาจริงๆ ต้องนั่งเฝ้าดูการแกว่งตัว หรือเฝ้าดูการเล่นให้ได้อย่างต่อเนื่องมากที่สุด ถึงจะเข้าใจ อ่านออกได้ง่าย ... แต่ถ้าดูไม่ตลอด ก็พอจะอ่านรูปแบบในกราฟทางเทคนิคได้เหมือนกัน แล้วก็นั่นแหละครับ ดีความแนวโน้มได้ ก็มีชัยไปกว่าครึ่ง... ดังนั้น 3 วิชานี้ น่าจะมีความสำคัญหรือมีความนิยม ในการลงทุนในอนาคตมากขึ้นแน่ๆ ละ ... แม้ว่าต่อให้โลกในวันหน้า จะมี AI หรือ เครื่องมือช่วยจับหุ้น ช่วยวิเคราะห์ให้ ที่ล้ำสมัยแค่ไหน แต่เหนือเมฆก็ได้เคยกล่าวมานานแล้วว่า ยังไงก็ไม่สามารถจะอ่านพฤติกรรมกรรมการแกว่งตัวของราคาได้จริงๆ ยังไงก็ต้องกลับมา กอดกราฟดูอยู่วันยังค่ำ

### ดูตามเกม...

เห็นราคาขึ้นมาสูงๆ แบบนี้ อาจจะเป็นไปได้ ที่หลายๆ ท่านอาจจะกลัว ซึ่งถ้าส่วนใหญ่กลัว ก็ไม่แน่นะ อาจจะเข้าทาง คนส่วนน้อย... แล้วคนส่วนน้อยนี้แหละ อาจจะเป็นรายใหญ่ก็ได้

แนวรับ : ...1.73-1.72 หลักๆ อย่าหลุด 1.65 ไว้

เป้าหมาย : ...2.00-2.10 เป็นการเก็งกำไรระยะสั้น

Price Chart...(TTB)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TTB... ไม่ได้โอามาว่ากันเสียขนาดเลยในเรื่องของ เส้น 3 เซียน และพร้อมด้วยเส้นระยะยาว ซึ่งจริงๆ แล้ว ถ้าอ่านพร้อมๆ กัน ก็เรียกกว่าอยู่ในภาพของการเป็นกระทิงมาก่อนหน้านี้แล้ว และก็ยังคงอยู่ในภาวะกระทิงมาอย่างต่อเนื่อง... แต่ในระหว่างทางที่ขึ้น เราจะเห็นว่ามีการปรับตัวลงสลับในทางขึ้น และการลงที่ลงมาทดสอบที่ เส้น 3 เซียน จะเห็นว่าสามารถจะตั้งขึ้นจากระดับของเส้น 3 เซียน ได้... โดยในระลอกนี้เห็นว่าพื้นที่แถว 1.70-1.65 เป็นพื้นที่ เส้น 3 เซียน ดังนั้น หากไม่มีการพลิกลงมาต่ำกว่า 1.65 เสียก่อน แนวโน้มการขึ้นระลอกใหม่ หรือ รอบเก็งกำไรรอบใหม่ก็น่าจะคาดหวังได้ (จริงๆ ไม่หลุด 1.70 ได้ ก็ยิ่งดีนะ)